

Source :

ฐานเศรษฐกิจ

Date : 28 ก.พ. 2559 Page :

146

No :

89095704

# โอดเก็บภาษีน้ำตาลเกาไม่ถกที่คั้น

## ส.เครื่องดื่มไทยเนะตั้งกรูรวมถก

ส.อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เบรกเก็บภาษีเครื่องดื่มรสหวานเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนไร้ประโยชน์ มั่นใจไม่ใช่ทางออกและรายได้รัฐอาจลดนะภาครัฐ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพร่วมหาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน หวังแก้ปัญหาแบบองค์รวม

นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เปิดเผยว่า การที่ภาครัฐมีแนวคิดจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตต่อเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนและโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมองว่าไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาที่ตรงจุด และเป็นทางเลือกปฏิบัติกับสินค้าเครื่องดื่มอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากโรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค

ที่ไม่สมดุล ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานจากการบริโภคมากกว่าที่ใช้ไปในแต่ละวัน ซึ่งพลังงานส่วนเกินเหล่านี้ ไม่ว่าจะมาจากอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดใด ก็ล้วนแต่ทำให้เกิดโรคอ้วนได้ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับน้ำตาลที่มองว่าเป็นสารอาหารประเภทที่ร่างกายต้องการ และให้ประโยชน์หากบริโภคอย่างพอเหมาะ

อย่างไรก็ดี แม้ภาษีจะทำให้เครื่องดื่มบางประเภทมีราคาที่สูงขึ้น จนอาจทำให้การบริโภคลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเสมอไป เพราะผู้บริโภคอาจหันไปทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีลักษณะและส่วนประกอบ เช่น เครื่องดื่มรสหวานที่ผู้ผลิตชงขายในร้านอาหารหรือแผงลอยทั่วไป ซึ่งหาซื้อได้ง่ายแต่ราคาถูกกว่าเนื่องจากไม่มีภาระภาษีซึ่งหากเป็นเช่นนั้น มาตรการ

นั้นนอกจากจะไม่ช่วยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคแล้ว ยังอาจทำให้รัฐจัดเก็บภาษีได้น้อยลง เพราะคนเปลี่ยนการบริโภคจากสินค้าที่เสียภาษีไปบริโภคสินค้าที่ไม่เสียภาษี

ทั้งนี้ผู้ประกอบการอยากให้รัฐมีนโยบายที่ชัดเจนกับสินค้าเครื่องดื่ม เพราะทุกวันนี้เครื่องดื่มหลายประเภทก็ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยอยู่แล้ว แต่เมื่อรัฐต้องการควบคุมราคาสินค้า ก็มักขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร่วมกันตรึงราคาสินค้า เพื่อบรรเทาภาระของผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด และหากรัฐกังวลเรื่องการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปนั้น เหตุใดจึงกังวลแต่เฉพาะกับน้ำตาลในเครื่องดื่ม ขณะที่น้ำตาลโดยทั่วไป รัฐยังมอง

๒๐๖๕๐๐๘

ว่าเป็นสินค้าจำเป็นที่ต้องควบคุมให้  
ราคาไม่สูงจนเกินไป ทำให้เกิดความ  
ลักลั่นกันอยู่มาก ซึ่งผู้ประกอบการ  
เห็นว่ารัฐควรมีนโยบายในเรื่อง  
นี้ที่ชัดเจน เพื่อจะได้วางแผนการ  
ประกอบธุรกิจและการลงทุนได้อย่าง  
มั่นใจ

“สมาคมพร้อมสนับสนุนและ  
ร่วมทำงานกับทุกฝ่ายในการพัฒนา  
สุขภาพโดยรวมของคนไทย ควบคู่  
กับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม  
เครื่องตีในประเทศไทย ถึงเวลาแล้ว  
ที่ภาครัฐ อุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านสุขภาพจะร่วมมือกันในการหา  
วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมี  
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์  
ด้านสุขภาพในระยะยาวของคนทั้ง  
ประเทศ”

อนึ่ง สมาคมอุตสาหกรรม  
เครื่องตีไทย เป็นการรวมตัวกันของ  
ผู้ประกอบการเครื่องตีรายใหญ่ อาทิ  
ไทยน้ำทิพย์, โคคา-โคลา, เป๊ปซี่-  
โคล่า (ไทย) เทรดดิง, เสริมสุข,  
เนสท์เล่ (ไทย), ทิปโก้ เอฟแอนด์บี,  
โอสดสภา, คาราบาว ตะวันแดง, ที.ซี.  
ฟาร์มาชูติคอล ฯลฯ